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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

 
 
 
 
 
 

โดย สำนักการประชุม สำนกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 
 

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
นายมงคล  สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปคีรั้งที่หนึ่ง) 
โดยมีพลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายบุญส่ง  น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภา 
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื ่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดำเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                   (ไม่มี) 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม                   (ไม่มี) 

 (๓) กระทู้ถาม                                                                 

๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ                                            จำนวน  ๒  กระทู้    
 

 
ผลการพิจารณา 
เนื ่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ ์  ทองศรี)  

ผูไ้ด้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจราชการสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 

 

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
(นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามญัประจำปีครั้งที่หน่ึง) 

วันจันทร์ที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๖๗ 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

 
ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายพิชัย  นริพทะพันธุ์) ผู้ซึ่งถูกตั้ง

กระทู้ถามติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไป 
เป็นวันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๕๐ 

 หลังจากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมขอให้ยกระเบียบวาระเรื่องด่วนขึ้นมา
พิจารณาก่อนระเบียบวาระที่ ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(นางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์) ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามลำดับที่ ๓.๒.๑ แจ้งว่าพร้อมตอบกระทู้ถาม 
แต่อยู่ระหว่างเดินทาง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

 เรื่องด่วน                                                                      จำนวน  ๑  เรื่อง    
 

 

ผลการพิจารณา  

พันตำรวจโท สุริยา  บาราสัน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แถลงรายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ต่อที่ประชุม โดยเริ่มจากผลการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ทั้งในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและวุฒิสภา แล้วได้สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่า  
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีจำนวน ๑๗ มาตรา คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธิการ 
สงวนความเห็น ไม่มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคำแปรญัตติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญมีข้อสังเกตบางประการ 
ต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
 จากนั้น ที ่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ สอง โดยเริ ่มต้นด้วยชื ่อร่าง  
คำปรารภ และพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่าง แล้วได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่สาม เห็นชอบด้วย
กับสภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๗๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง  

๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้รัฐบาลเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบงำ
ของอีคอมเมิร์ซข้ามชาติ เพ่ือปกป้องผู้ประกอบการ SMEs ในไทย (นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส 
เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

 

 

 

            - ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
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และไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไป 

๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา                                                จำนวน  ๑  กระทู้    

 
       ผลการพิจารณา 
       ภายหลังจากการเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพ้ืนทีห่ลายจังหวดั เช่น จังหวัดเชียงราย 
จ ังหว ัดแม ่ฮ ่องสอน จ ังหว ัดตาก จ ังหว ัดหนองคาย และจะล ุกลามไปย ังจ ังหว ัดม ุกดาหาร 
และจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชน 
ในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัญหาจากโคลน จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีแนวทางหรือมาตรการ 
ในการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนผู้ได้รับความเสียหายจากโคลน ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ 
และค่าบริการโทรศัพท์ การฟื้นฟูบ้านเรือน การฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง 
และค่าที่พักให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่อย่างรวดเร็วและทันต่อเวลาหรือไม่ อย่างไร 

นางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า รัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้สถานการณ์กลับคืน
สู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ซึ่งในขณะนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว โดยในเรื่องการฟื้นฟูและเยียวยา ปัญหาจากโคลน 
ได้มีการสั่งการโดยเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานเข้าช่วยเหลือและมีการตรึงกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชน
จนจบภารกิจ และยังสามารถร้องขอมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือช่องทางสายด่วน
ของหน่วยงานรัฐได้ ส่วนการช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบริการโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น 
ได้มีการประชุมที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการดูแล
สิ่งสาธารณูปโภคให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และมีข้อสรุปว่าหากเรื่องใดที่ไม่มีข้อจำกัด
ในเรื่องระเบียบหรือข้อบังคับก็จะดำเนินการแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุด ส่วนการ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ในระยะแรกจะใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดละ ๒๐ ล้านบาท หากไม่เพียงพอจังหวัดจะสามารถจ่ายเงินทดรองราชการ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้ได้รับทราบว่ากรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้จังหวัดที่ประสบภัยในภาคเหนือแล้ว 
จังหวัดละ ๑๐๐ ล้านบาท และในเรื่องการฟื้นฟูเยียวยา การซ่อมแซมบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตร 
รัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง รวมทั้งการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักของเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการให้
อย่างรวดเร็วและทันต่อเวลา ตลอดจนจะสนับสนุนในเรื่องขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มีคำสั่งต่อสถานการณ์อุทกภัยที่สำคัญ เช่น 

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การเยียวยาหลังน้ำท่วม (นาวาตรี วุฒิพงศ์  พงศ์สุวรรณ 
เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
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การช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย การใช้แอปพลิเคชันทางรัฐลงทะเบียน
รับสิทธิเยียวยา การดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของทรัพย์สินและบ้านเรือนของราษฎร 
และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำในระยะยาวต่อไป เป็นต้น  

 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว                (ไม่มี) 

 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา                  จำนวน   ๕  เรื่อง 

 

 
ผลการพิจารณา 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 
 

 
 ผลการพิจารณา 

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 

 

 
 ผลการพิจารณา 

 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน 
 

๕.๑ รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงาน
ของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๕.๓ รายงานประจำปี ๒๕๖๐ รายงานประจำปี ๒๕๖๑ รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 
และรายงานประจำปี ๒๕๖๔ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 
(ตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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 ผลการพิจารณา 

   ในการพิจารณารายงานประจำปี ๒๕๖๖ สภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ประธานสภา
องค์กรของผู้บริโภค (นางสาวบุญยืน  ศิริธรรม) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา  

ภายหลังจากที่ประธานสภาองค์กรของผู้บริโภค และเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กร 
ของผู้บริโภค (นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง) ได้แถลงรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยได้มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะต่อ สอบ. มีประเด็นโดยสรุป
ได้ดังนี้ (๑) ผลการดำเนินงานของ สอบ. เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการฉ้อโกงออนไลน์ ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก สอบ. มิใช่หน่วยงานรัฐ จึงไม่มีอำนาจสั่งการแก้ไขปัญหาโดยตรง 
และอาจร่วมมือกับวุฒิสภาเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องนี้ (๒) การขยายขอบข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค 
อาจมีผลกระทบกับการจัดสรรงบประมาณ (๓) การแทรกแซงสื่อของทุนขนาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อ
การรับทราบข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค (๔) มีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
ของผู้พักอาศัยแถบชานเมือง (๕) ในเชิงของการสร้างการขยายเครือข่าย พบว่า มีข้อจำกัด/เงื ่อนไข
ค่อนข้างมากในการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคระดับจังหวัด  การกำหนดให้ต้องจดทะเบียนกับรัฐ 
กระทบกับความเป็นอิสระในการทำงานหรือไม่ และ (๖) การคุ้มครองผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า ทั้งในเรื่อง
มาตรฐานการผลิต ความมีประสิทธิภาพตรงตามโฆษณา มีหน่วยงานใดทำหน้าที่ ตรวจสอบหรือไม่ 
ความปลอดภัยของผู้บริโภคจากระบบไฟฟ้าและการชาร์จ การมีสถานีชาร์จรถไฟฟ้าที่พอเพียง 
การจัดการซากรถเมื่อหมดสภาพการใช้งาน ควรกำหนดให้มีการรับซื้อซากรถคืนเพื่อไปกำจัดอย่างถูกต้อง 
(๗) ขอให้ดูแลเรื่องแก๊งคอลเซนเตอร์ การผูกขาดด้านการโทรคมนาคม การประกอบการค้าปลีกในประเทศ 
(๘) ควรกำหนดมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน (๙) ควรนำเรื่องการเท่าทันสื่อ
และการโฆษณาชวนเชื่อ บรรจุในแบบเรียน / สื่อต่าง ๆ ของทาง สอบ. (๑๐) ควรกำหนดมาตรฐาน
ของข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานแอปพลิเคชัน เช่น รูปแบบตัวอักษร จำนวนตัวอักษร รูปแบบการเขียน 
และควรกำหนดมาตรฐานของการใช้บริการบางประเภท เช่น การรักษาพยาบาล (๑๑) ขอให้ศึกษา
ความเหมาะสมกรณีการเปิดบ่อนกาสิโนในไทย ในต่างประเทศที่ดำเนินการเรื่องนี้แล้ ว เช่น
สิงคโปร์ มีแนวทางในการคุ้มครองประชาชนอย่างไร (๑๒) ขอให้ สอบ. ดูแลในเรื่องของการดำเนินคดี 
กับผู้บริโภคที่เป็นลูกหนี้สถาบันการเงินที่ตกอยู่ภายใต้การบังคับคดียึดทรัพย์สินในกรณี ที่ เป็น
การพิจารณาฝ่ายเดียวในศาล (๑๓) ควรกำหนดมาตรการควบคุมตั้งแต่ต้นทางการนำเข้า เพื่อแก้ไข
ปัญหาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางจำหน่ายกันทั่วไปตามท้องตลาด และสินค้าจากการซื้อขายออนไลน์ 
และ (๑๔) ควรกำหนดให้ระบุระดับความหวาน เค็ม ในสินค้าจำพวกอาหาร เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภค
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  

๕.๔ รายงานประจำปี ๒๕๖๖ สภาองค์กรของผู้บริโภค 
(ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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นอกจากนี้ ได้มีข้อซักถามในประเด็น (๑) ความคืบหน้าในเรื ่อง ๑) มาตรการให้
ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสินค้าได้ก่อนรับสินค้า/จ่ายเงิน ๒) การจัดตั้งกองทุนบำนาญพ้ืนฐานแห่งชาติ 
๓) การขอให้เพิกถอนมติ กสทช. กรณีควบรวมทรู –ดีแทค และขอให้ลดอัตราค่าบริการลงร้อยละ ๑๒ 
และเปิดเผยรายงานส่งเสริมการขาย ๔) ข้อเสนอให้จัดทำระบบเตือนภัยพิบัติ  และ ๕) การแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (๒) สอบ. มีแนวทาง
การดำเนินงานเพื่อแจ้งการเตือนภัย ตรวจสอบการทุ่มตลาด การสร้างความตระหนักให้ผู้บริโภค 
เกี่ยวกับสินค้าบางประเภท เช่น สินค้าที่มีการละเมิดคุณภาพชีวิต สิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน หรือไม่
อย่างไร การคุ้มครองความปลอดภัยจากการบริโภคสินค้าผักและผลไม้นำเข้า และ (๓) สอบ. มีมาตรการ
ป้องกันการฟ้องปิดปากหรือไม่ 
 ประธานสภาองค์กรของผู ้บริโภค เลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู ้บริโภค  
รองเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค (นางสุภาพร  ถิ่นวัฒนากูล และนายอิฐบูรณ์  อ้นวงษา)  
ได้ร่วมตอบชี้แจงสรุปได้ว่า (๑) การคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย รวมถึงภาคธุรกิจด้วย 
จุดยืนของสภาองค์กรของผู้บริโภคกับจุดยืนของหน่วยงานรัฐไม่ได้มีความแตกต่างกัน สอบ. ในฐานะ
ตัวแทนของผู้บริโภค ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกรของผู้บริโภค  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหความคุมครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค เพื่อแก้ปัญหาที่พบ ลดการเกิดปัญหาซ้ำซาก 
เช่น การได้รับสินค้าไม่ตรงปก ซึ่งก็ได้มีข้อเสนอแนะให้ผู้ซื้อสามารถเปิดสินค้าเพื่อทำการตรวจสอบ
ก่อนชำระเงินได้ แต่โดยที่ สอบ. ไม่อาจออกกฎกติกาใด ๆ ได้จึงขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวของเร่งรัด
ให้ข้อเสนอได้รับการปฏิบัติ (๒) สอบ. ได้ทำข้อมูลเตือนภัย/ให้ความรู้ กับผู้บริโภคผ่านสื่อต่าง ๆ  ทุกช่องทาง 
(๓) การให้ความช่วยเหลือผู้มายื่นร้องเรยีน จำนวนผู้ร้องเรียนของประเทศไทยตำ่มากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ 
ซึ่งอาจเป็นเพราะข้อจำกัดบางประการ และขาดความตระหนักถึงสิทธิของตนอย่างเพียงพอ สอบ. ได้ร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในการฝึกอบรมนักกฎหมาย เพื่อเป็นทนายช่วยเหลือผู้เสียหาย
ในจังหวัดที่ยังไม่มีสมาชิก (๔) ความคืบหน้าต่อข้อเสนอเรือ่งกองทุนบำนาญพ้ืนฐานแห่งชาติหรือบำนาญ
ประชาชน ในเรื่องนี้ สอบ. ได้มีการวิจัยไปถึงเรื่องการนำงบประมาณจากส่วนใดมาดำเนินการด้วย และโดยที่
เป็นเรื่องกฎหมายการเงิน จึงยังอยู่ในขั้นรอการพิจารณารับรองจากนายกรัฐมนตรี (๕) การจัดทำ
ระบบเตือนภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สอบ. ได้สอบถามไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว ทราบว่า ได้มีการตั้ง
คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ซึ่งได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จัดทำโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
แต่ยังอยู่ระหว่างการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) คาดว่าระบบนี้จะนำมาใช้ได้ในปี ๒๕๖๘ (๖) การติดตาม
เฝ้าระวังการทุ่มตลาด สอบ. ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อติดตามเรื่องราคาสินค้า และติดตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล (๗) การซื้อขายสินค้าออนไลน์ไม่ได้มาตรฐาน 
สอบ. ได้หารือร่วมกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมในการที่จะบังคับใช้มาตรฐานสินค้าที่เป็น
มาตรฐานบังคับ ซึ่งคงต้องอาศัยความร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้เกิดการทำงาน
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อย่างเป็นระบบ (๘) สอบ. จะดำเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางอาหารเพ่ิมขึ้น เพื่อมิให้กระทบกับ
ภาพลักษณ์ของไทยในบทบาทครัวโลก การเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นในการตรวจสอบสินค้านำเข้า 
สอบ. ได้ดำเนินการผ่านคณะอนุกรรมการด้านอาหาร และได้มีการเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยให้มีการแสดงแหล่งที่มาของอาหารที่วางจำหน่าย (๙) การดำเนินงานเพ่ือป้องกันการผกูขาด 
กิจการที่เป็นการผูกขาดโดยธรรมชาติ มี ๒ ประเภท คือ ๑) กิจการโทรคมนาคม และ ๒) กิจการที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องของพลังงาน เนื่องจากเป็นกิจการที่ต้องมีการใช้งบประมาณในการดำเนินงานที่สูง มีการใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นพิเศษ หรือต้องใช้อำนาจมหาชนของรัฐเข้ามาดำเนินการ หากมีการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 
จะต้องมีมาตรการหรือมีองค์กรกำกับดูแลที่มีความเข้มแข็งเป็นพิเศษและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
เป็นที่ตั้ง จากการติดตามคดีขอให้เพิกถอนคำสั่ง กสทช. กรณีควบรวมทรู – ดีแทค ซึ่งเป็นการควบรวม
การให้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  ซึ่งส่งผลกระทบกับอำนาจต่อรองของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 
ยังไม่ปรากฏความคืบหน้า จึงต้องขอความร่วมมือจากวุฒิสภา ผ่านคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง
ร่วมดำเนินการตรวจสอบองค์กรกำกับดูแลในส่วนของกิจการโทรคมนาคมต่อไป ส่วนในเรื่องการติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินกิจการพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า สอบ. มีข้อเสนอที่เกี่ยวข้องไปยังรัฐบาล
มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีการกำหนดแผนพลังงานกำลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศท่ีใช้ฐานตัวเลขของตัวเลข GDP สูงเกินความเป็นจริง ทำให้ตัวเลขในเรื่องของความต้องการใช้
พลังงานไฟฟ้าที่สูงตามไปด้วย และทำให้เกิดแผนในการลงทุนร่วมสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเกินความจำเป็น 
มปีริมาณสำรองไฟฟ้าที่สูงเกินสมควร และสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าของภาครัฐผ่านทางการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเสียอำนาจต่อรองกับกำลังผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชน เนื่องจากภาครัฐมีกำลัง
ผลิตไฟฟ้าเหลืออยู่ไม่ถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง สอบ. ได้จัดทำข้อเสนอเพื่อเป็นแนวทางการวางนโยบาย
ต่อรัฐบาลให้ทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศโดยคำนึงถึงสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม
ไม่เป็นภาระเกินสมควรกับประชาชน ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ทำให้ประเทศชาติมีความสามารถ
พึ่งพาพลังงานของตัวเองได้เพิ่มขึ้น โดยกำหนดให้มีการผลิตไฟฟ้าของภาคประชาชนผ่านทางโซลา่เซลล์
ภาคครัวเรือนให้เพ่ิมมากขึ้น (๑๐) การแก้ปัญหาการแทรกแซงสื่อ กระบวนการที่ สอบ. จะเข้าไปตรวจสอบ
ก็อาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้าง ทั้งนี้ อนุกรรมการด้านสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก็ได้ให้ข้อคิดเห็นเป็นระยะ (๑๑) สอบ. เคยมีความพยายามทำหลักสูตรเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษา 
แต่ก็พบข้อจำกัดหลายประการ อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามที่จะทำหลักสูตรการเรียนรู้
เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับประชาชนทั่วไป และสมาชิกของสภา เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องนี้
ให้เกิดขึ้น (๑๒) สอบ. ได้สนับสนุนการพัฒนากฎหมายที่จะป้องกันการฟ้องปิดปาก โดยหากมีความคืบหน้า
ของการดำเนินการ จะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป นอกจากนี้  สอบ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางคดี
กับผู้ที่ถูกฟ้องดำเนินคดีจากการรับรีวิวสินค้า หรือเป็นผู้แจ้งข่าวว่าสินค้าใดไม่ได้มาตรฐานด้วย 
โดยพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้สอบ. มีอำนาจฟ้องคดี
ได้ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีผู้บริโภค (๑๓) ขณะนี้ สอบ. กำลังดำเนินการเพ่ือผลักดัน
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ให้เกิดการคุ้มครองเมื่อมีการทำสัญญา ข้อสัญญาต้องเป็นธรรม อ่านเข้าใจง่าย ถ้ามีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ก็ถือว่าสัญญานั้นไม่มีผลใช้บังคับ โดยอยู่ระหว่างการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต (๑๔) การจัดตั้ง
หน่วยงานประจำจังหวัด สอบ. ให้ความสำคัญกับศักยภาพขององค์กรระดับจังหวัดที่จะทำหน้าที่บริหารงาน 
จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เบื้องต้นว่าการที่จะตั้งเป็นหน่วยงานประจำจังหวัดอย่างน้อยต้องมี
สมาชิก ๕ องค์กร โดยมีศักยภาพในระดับองค์กรคุณภาพขั้นสูง เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจงาน
ตามที่กฎหมายกำหนดในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองคกร
ของผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ปัจจุบัน สอบ. มีสมาชิก ๔๘ จังหวัด และมีหน่วยงานประจำจังหวัดแล้ว ๑๙ แห่ง 
และในเดือนตุลาคมนี้ จะเพิ่มเป็น ๒๐ แห่ง คือ จังหวัดนครปฐม (๑๕) องค์กรของผู้บริโภคที่จะรวมตัวกัน
ดำเนินการเพื่อจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค หรือที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค  
จะต้องมีลักษณะครบถ้วนตามที่มาตรา ๕ และจดแจ้งทางทะเบียนตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ 
โดยเมื่อเข้าเป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้ว  ก็จะยังสามารถดำเนินงานได้อย่างอิสระ 
ได้รับการสนับสนุนข้อมูล ความรู้ และงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนคุ้มครองพิทักษ์สิทธิของ
ผู้บริโภคต่อไป อย่างไรก็ดี สอบ. มุ่งหวังที่จะทำให้องค์กรผู้บริโภคเข้มแข็ง สามารถจดแจ้ง เป็นสมาชิก
ของ สอบ. ครบทุกจังหวัด (๑๖) การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการขนส่งมวลชน 
สอบ. เห็นด้วยว่า บริการขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า) ควรรองรับการใช้บริการของประชาชนที่อยู่อาศัย
ในพ้ืนที่ชานเมืองด้วย โดยประชาชนควรสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าได้ทุกคน ทุกวัน แม้จะมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการจัดหาที่อยู่อาศัยในตัวเมือง และในเรื่องนี้ก็อาจนำไปสู่การจัดสร้างที่อยู่อาศัยที่รัฐอุดหนุน 
(Public housing) (๑๗) สอบ. ขอรับข้อเสนอของวุฒิสภาที่ให้มีการติดตามผลดีผลเสียของการเปิดบ่อนกาสิโน
ในไทย ไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานของกองทุนต่อไป (๑๘) สอบ. ได้มีการทำวิจัยเรื่องรถไฟฟ้า
เกี่ยวกับการลดผูกขาดสถานีชารจ์  ความปลอดภัยของ EV conversion หรือ อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า
ดัดแปลง คือ การนำรถเก่าที่ ใช้น้ำมัน มาเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนใหม่ เพื่อเปลี่ยนจากการเติมน้ำมัน
มาเป็นระบบไฟฟ้า จึงขอรับข้อสังเกตของวุฒิสภาเกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานรถไฟฟ้าไปดำเนินการ
เพิ่มเติมด้วย และ (๑๙) ความร่วมมือระหว่าง สอบ. กับวุฒิสภา นอกจากการติดตามการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาของผู้บริโภคของหน่วยงานรัฐ ผ่านคณะกรรมาธิการแล้วนั้น การกลั่นกรอง กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคได้ เพราะว่าการเอาเปรียบ
ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นการเอาเปรียบตามกฎหมายกำหนดหรือเกิดจากช่องว่างของกฎหมาย  

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ  
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ผลการพิจารณา 

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยขอเลื่อนการพิจารณา
ออกไปก่อน 

 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่                      (ไม่มี) 

 (๗) เรื่องอื่น ๆ               (ไม่มี) 

เลิกประชุม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สำนักการประชุม 
สำนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

๕.๕ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
(ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๑) 


